

Ngày 4, tháng Tư, 2019

RE: DỊCH VỤ GIAO THÔNG MỚI

Học Tập Cộng Đồng Einstein Thân Mến,

Trong quá trình học tập, có nhiều yếu tố liên quan đến các em học sinh của chúng ta. Yếu tố quan trọng nhất trong quá trình học tập là di chuyển đến trường. Với tất cả các học sinh đến trường bằng xe buýt phải là sự ưu tiên được tuân thủ không thương lượng, cũng như sự trung thực và an toàn của các em. Trước khi trở thành giám đốc điều hành, Học tập cộng đồng Einstein đã không cung cấp dịch vụ giao thông. Kết quả của sự quyết định này đã mang lại những sự tiêu cực với truyền thông báo chí. Sau đó cựu nhân viên đã quyết định để Einstein cung cấp dịch vụ giao thông. vì thế đã dùng phương tiện giao thông được cung cấp bởi Einstein. Thưa phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhân viên, ban hỗ trợ, cùng các ban lãnh đạo. Tôi thành thật xin lỗi cho những ảnh hưởng đã xảy ra mang lại những điều không hay trên truyền thông báo chí địa phương. Do đó, để thay đổi cuộc đàm thoại tiêu cực về xe buýt với phụ huynh, ban phát triển xã hội, đại học tương lai, nghệ thuật, và các môn ngoại khoa, đây là điều rất quan trọng vì phụ huynh, học sinh, và giáo viên là trên hết.

DỊCH VỤ GIAO THÔNG MỚI

Tại cuộc họp hội đồng sắp tới vào **ngày 9 tháng 4, 2019**, tôi sẽ đề nghị hủy bỏ dịch vụ giao thông với các công ty vận chuyển hiện tại. Nếu đề xuất này thắng và được phê chuẩn, sự hủy bỏ sẽ có hiệu lực vào **ngày 9, tháng 4, 2019**. Scholars First đã nhận thức được ý định và vị trí của tôi để hủy bỏ dịch vụ này. Scholars First đã tôn trọng mục tiêu của tôi để ưu tiên cho cộng đồng học tập Einstein. Họ sẽ chấp nhận sự yêu cầu của tôi để hủy bỏ. Scholars First sẽ hỗ trợ chuyển tiếp giao thông với A & S vào tháng 9, 2019.

Sự chuyển đổi sẽ bao gồm trạm, chuyển tài xế, lộ trình, tuyến đường, vận chuyển đặc biệt. Dịch vụ xe buýt với A & S giao thông vận chuyển sẽ bắt đầu vào **ngày 17, tháng 4, 2019**. Vào ngày này, sẽ có một số giáo viên đi trên xe buýt với các em khi đưa đón.

Ngoài ra, để truy cập thông tin của A & S trong vấn đề giao thông vào smartphone App

Xin quý vị vào trang Web của trường. Ứng dụng này cho phép GPS theo dõi và quản lý lộ trình.

Xin vui lòng liên lạc với tôi michael_mckenzie@einsteincharterschools.org. Tôi sẽ có buổi café sáng vào ngày 10, tháng 4, 2019 tại trường trung học Einstein lúc 7:30am để trò chuyện.

Với khả năng, sự khiêm nhường, và lạc quan



Michael McKenzie

Giám đốc điều hành, giáo viên, lãnh đạo và cố vấn,
Trường Einstein